

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện Công văn số 886/SNV-CCVC ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 56); UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn**

Sau khi ra đời, thay thế cho Nghị định số 19/2003/NĐ-CP, xác định được vai trò và tầm quan trọng của Nghị định 56, UBND các cấp từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tham gia quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội hoạt động, đặc biệt là tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp tham gia giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước, từ đó đã tạo điều kiện cho Hội LHPN khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

UBND huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định 56 đến các ban, ngành có liên quan từ huyện đến cơ sở và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai sâu rộng đến quần dân chính thôn nhằm quán triệt nội dung của Nghị định, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện về mọi mặt để các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước.

Để thực hiện Nghị định 56 có hiệu quả, UBND huyện đã phối hợp với Hội LHPN huyện xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 56 giữa UBND huyện và Hội LHPN huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 20/6/2014); đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác với Hội LHPN cùng cấp để có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định.

Hội LHPN các cấp trong huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 56 đến tận hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, trong các câu lạc bộ, các ngày lễ của Đảng, Nhà nước và của Hội, kết quả đã tổ chức 357 buổi tuyên truyền, có 44.235 lượt người dự. Ngoài ra, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức cho nữ công nhân viên chức lao động tham quan học tập tại các bảo tàng, khu di tích trong và ngoài tỉnh, tổ chức Hội thi “Nam công

nhân viên chức lao động vào bếp”, thi viết về “Gia đình hạnh phúc”, Hội thi “Gia đình tài tử”, “Giải bóng chuyền nữ” huyện Tuy Phước. Được sự hỗ trợ kinh phí của Sở Lao động – TB&XH, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện phối hợp UBND xã Phước Sơn triển khai thực hiện “Mô hình về ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” thông qua các hoạt động như: thành lập 10 Câu lạc bộ và Tổ phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, xây dựng “địa chỉ tin cậy”, nhà tạm lánh, đường dây nóng. Thông qua Mô hình đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật có liên quan về bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức cho người dân và cộng đồng về bình đẳng giới, làm chuyển đổi hành vi, góp phần giảm tác hại của bạo lực trên cơ sở giới bằng hình thức sân khấu hóa.

2. Tình hình thực hiện trách nhiệm UBND các cấp theo quy định tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ

- Về thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc tạo điều kiện cho Hội LHPN cùng cấp tham gia quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 56/2012/NĐ-CP.

Trong những năm qua, UBND các xã, thị trấn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội LHPN tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, bổ sung, sửa đổi pháp luật cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia đóng góp vào những vấn đề quan trọng như giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chương trình xóa đói giảm nghèo; phối hợp thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự; công tác phổ cập giáo dục; thực hiện đẩy mạnh việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, điều kiện làm việc, kinh phí cho Hội LHPN hoạt động hiệu quả: Ngân sách chi hoạt động của Hội LHPN năm sau cao hơn năm trước, ngoài kinh phí hoạt động hàng năm, UBND một số địa phương quan tâm hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho hoạt động Hội trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động nổi bật: kinh phí tổ chức Đại hội, hoạt động nhân các ngày lễ lớn của Hội, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tổ chức các hội thi, hội thao, giao lưu kiến thức...

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện Hội LHPN hoạt động và thực hiện tốt vai trò chức năng đại diện của mình, UBND huyện đã phân bổ cho các xã, thị trấn để thực hiện Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” với tổng kinh phí thực hiện trên 380 triệu đồng...

- UBND các cấp đã tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và các vấn đề liên quan đến

phụ nữ và trẻ em như: công tác dân số, gia đình- trẻ em, bảo hiểm cho người nghèo, vay vốn giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng mô hình làm kinh tế, tham gia xác định các đối tượng hưởng lợi của các chương trình, dự án, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia tổ công tác vận động nhân dân thôn Huỳnh Giản Nam xã Phước Hòa, thôn Nhân Ân xã Phước Thuận về việc khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất trật tự an toàn xã hội, Tham gia Tổ cường chế đấng đùng lẩn chiếm mặt nước Đàm Thị Nại...

- Về kinh phí hoạt động hàng năm của Hội LHPN cùng cấp

Hoạt động của các cấp Hội LHPN ngày càng được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND các cấp về phương tiện làm việc cũng như kinh phí hoạt động; Ngoài ngân sách đảm bảo chi hoạt động của Hội LHPN hàng năm, UBND huyện còn quan tâm hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho hoạt động Hội trong việc thực hiện các phong trào, hoạt động nổi: kinh phí Đại hội đại biểu phụ nữ, hoạt động nhân các ngày lễ lớn của Hội, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tổ chức các hội thi, hội thao, giao lưu kiến thức,... Qua 10 năm thực hiện UBND huyện đã bố trí kinh phí cho Hội LHPN huyện hoạt động, kể cả kinh phí tiền lương của cán bộ, công chức là 8.675.357.200đ.

b) Về thực hiện chế độ làm việc định kỳ theo quy định tại Điều 6 của 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ

UBND và Hội LHPN cùng cấp duy trì chế độ làm việc định kỳ theo quy chế phối hợp 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. UBND huyện có các buổi làm việc với Hội LHPN về tình hình hoạt động của Hội phụ nữ, việc thực hiện luật pháp, chính sách và đề xuất của Hội phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của UBND bàn về kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh; thu, chi ngân sách, các chương trình phúc lợi xã hội, các đề án, dự án có liên quan đến phụ nữ, trẻ em...đều mời lãnh đạo Hội LHPN dự và tham gia ý kiến. Ngoài duy trì chế độ làm việc theo quy chế phối hợp UBND và Hội Phụ nữ có những buổi làm việc đột xuất để giải quyết các công việc liên quan với tổ chức Hội, hội viên, phụ nữ.

3. Tình hình tham gia của Hội LHPN cùng cấp vào hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương theo quy định.

Hội LHPN các cấp được tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn với tư cách là thành viên chính thức, được thảo luận tham gia góp ý các chương trình hoạt động có liên quan đến việc xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng quản trị; Hội đồng nhân dân; Hội thẩm nhân dân, Hội đồng giáo dục quốc phòng,... và trong các ban chỉ đạo Giảm nghèo, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở

khu dân cư, Ban vận động Quỹ vì người nghèo,...Hội LHPN đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình giúp cho chính quyền phát hiện những vấn đề bức xúc của hội viên phụ nữ và nhân dân về những đề xuất, kiến nghị chính đáng của tổ chức Hội và phụ nữ để chính quyền giải quyết kịp thời. Bên cạnh, Hội chủ động thực hiện công tác phối hợp liên tịch giữa các ngành liên quan trên các lĩnh vực nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho phong trào chung của huyện nhà. Hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo đem lại quyền lợi chính đáng cho tổ chức Hội và hội viên phụ nữ.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc triển khai Nghị định 56 trên địa bàn huyện nhìn chung có thuận lợi vì có sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa chính quyền, các ngành và Hội LHPN các cấp trong việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN, xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp và thủ trưởng các đơn vị, qui chế phối hợp được quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Từ đó các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện cho các cấp Hội thực hiện được vai trò làm chủ, tham gia quản lý nhà nước; tạo điều kiện phối hợp với các ban, ngành trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Vị trí, vai trò của Hội LHPN các cấp ngày càng được nâng cao góp phần cùng với chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

### a) Những mặt được

- UBND các cấp đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc phối hợp với Hội LHPN các cấp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị định. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đồng bộ nội dung Nghị định đến các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở.

- Công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt cán bộ nữ được chú trọng, tạo điều kiện để chị em nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước.

- Môi quan hệ giữa chính quyền và Hội Phụ nữ các cấp ngày càng gắn bó hơn, qua đó hỗ trợ cho Hội thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong những năm qua.

- Sự phối hợp, hỗ trợ giữa các ban, ngành với Hội LHPN đạt hiệu quả ngày càng cao.

### b) Những mặt còn hạn chế

- Công tác phối hợp giữa chính quyền với Hội LHPN ở một số đơn vị chưa chặt chẽ. Chế độ làm việc định kỳ theo quy chế phối hợp chưa thực hiện nghiêm túc. Một số đơn vị triển khai thực hiện Nghị định còn mang tính hình thức.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Tỉnh quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội LHPN các cấp và đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Hội LHPN hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 56 quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước của huyện Tuy Phước./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ;
- CT, PCT UBND huyện;
- Hội LHPN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**